



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

27 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 27 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,452 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,875,315 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,449 ราย รักษาหายสะสม 1,757,297 ราย ยังรักษาอยู่ 98,096 ราย อาการหนัก 2,355 ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 534 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 57 ราย เสียชีวิตสะสม 18,922 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 72,003,968 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 245,253,707 ราย เสียชีวิต 4,978,144 ราย รักษาหาย 222,324,606 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ สำนักงานยาแห่งยุโรป แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ของโมเดอร์นา เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น ให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป **สหรัฐฯ** กำหนดคนต่างชาติฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศ และยกระดับเตือนสูงสุดการเดินทางไปยุโรป หลังยอดโควิดพุ่ง **อีย. สหรัฐฯ** เตรียมพิจารณาอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ ให้เด็กอายุ 5-11 ปี **โคลอมเบีย** รับมอบวัคซีนโควิด 19 'SV' ชุดใหม่ **เนเธอร์แลนด์** เตรียมยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง **นิวซีแลนด์** พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยพบผู้ป่วยใหม่ 111 คน ถือเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อภายในสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของนิวซีแลนด์นับตั้งแต่มีการระบาด **ญี่ปุ่น** กรุงโตเกียว ยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในร้านอาหาร **อินเดีย** ผู้เชี่ยวชาญเผยสายพันธุ์เดลตาพลัสไม่มีอะไรน่ากังวลในตอนี้ แต่เตือนให้ระวังตัวในช่วงเทศกาลที่กำลังดำเนินอยู่ **ฟิลิปปินส์** เตรียมทดลองการฉีดวัคซีนโควิด 19 สูตรไขว้

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. เตรียมพร้อมเปิดประเทศ 1 พ.ย.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ มติชน) เว็บไซต์ (js100, tnnthailand,สวท.,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 5,7,NBT,TNN)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ชี้แจงว่า ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามา มีหลักการ 4 ข้อ คือ 1.ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 2.ตรวจ RT-PCR ผลลบก่อนเดินทาง 3.มาถึงแล้วต้องนอน รร. 1 คืนรอผลตรวจซ้ำ โดยนักท่องเที่ยวต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด แต่รัฐบาลจะควบคุมให้มีเกณฑ์ราคาที่เหมาะสม ถ้าผลตรวจเป็นลบก็สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ในประเทศไทย 4.โรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวต้องเป็นสีลรูป โรงแรมถึงสนามบินนานาชาติ ไม่ไกลเกิน 2 ชม ส่วนเด็กตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงผู้ปกครอง อาจพบบวกบ้าง เมื่อเจอก็นำเข้าสู่การรักษา ส่วนที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่ใช่ 45 ประเทศ 1 เขตบริหาร เข้าพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ ก็จะมีมาตรการแต่ละพื้นที่ ส่วนข้อเสนอในการเดินทางเข้าไทยของประเทศเพื่อนบ้านในระยะเวลา 1 วัน และเดินทางออกไป ยังไม่ได้ข้อสรุป

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยหากพบว่าเดินทางมาจากประเทศที่ตรวจพบว่ามีกรณีติดเชื้อโควิด 19 ที่กลายเป็นผู้จะพิจารณาเป็นพิเศษ หรือเมื่อเจอคลัสเตอร์ที่มีความแปลก จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ผจก., ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ประชาชาติ, js100, topnews, newtv, thansettakij, nationtv, posttoday, tnnthailand, bangkokinsight, thaigov, thailandplus,สำนักข่าวไทย,สวท.,ทีวีช่อง 5,NBT)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.เตรียมความพร้อมรองรับนโยบายเปิดประเทศใน 5 ด้าน คือ 1.การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนก่อนเดินทาง จนถึงการใช้โรงแรมในลักษณะปิด (Sealed Route) และการตรวจหาการติดเชื้อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวัคซีนให้จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 2.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3.มาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการพื้นที่เปิดรับนักท่องเที่ยว ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID Plus มีใบรับรองและ QR Code 4.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้สถานพยาบาลประเมินตนเองพร้อมเข้าสู่การแพทย์วิถีใหม่ ป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล 5.เวชภัณฑ์และการส่งกำลังบำรุง ซึ่งขณะนี้ยาพาราเซตามอล 26.2 ล้านเม็ด ยาแอสไพริน 74,284 ขวด และเวชภัณฑ์ต่างๆ ภาพรวมคงคลังประมาณ 3-6 เดือน และจัดหาเพิ่มเติมต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ มติชน สยามกีฬา สยามรัฐ) เว็บไซต์ ( )

- นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ที่ประชุมได้รายงานความพร้อมด้านต่างๆ ตั้งแต่มาตรการควบคุม คัดกรองนักท่องเที่ยว ระบบติดตามมาตรฐานที่พัก (SHA+) แผนเผชิญเหตุ เชื่อว่าในวันที่ 1 พ.ย. จะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ตามเป้าหมาย คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละประมาณ 3 แสนคน การสื่อสารไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในจุดต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อป้องกันความสับสนและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง ทั้งนี้เป็นห่วงการอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ในเดือน ธ.ค. อาจเกิดผลกระทบจนกลายเป็นการระบาดรอบใหม่ หากเปิดให้ดื่มได้อย่างอิสระ จึงมีข้อเสนอให้ทดลองในพื้นที่ที่ได้รับการรับรอง SHA+ ก่อน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.( มติชน)

- นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า อยากให้ภาครัฐเร่งกระจายวัคซีนให้มากที่สุด โดยเฉพาะจังหวัดที่เปิดรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนไทยและต่างชาติ และอยากให้มีมาตรการด้านความปลอดภัย แนวทางปฏิบัติต่างๆ เหมือนกันในทุก 17 จังหวัด เป็นคำสั่งจากส่วนกลางเพื่อให้การปฏิบัติเหมือนกัน ไม่สับสน จากปัจจุบันรัฐบาลมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทำให้ที่ผ่านมามีจังหวัดเดียวกัน แต่วิธีปฏิบัติกลับไม่เหมือนกัน จนมีปัญหาตามมา ข้อเสนอ ส.อ.ท.ยังอยากให้เปิดครบทุกจังหวัดมากกว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทุกพื้นที่ ภายใต้งบประมาณการฉีดวัคซีนทั่วประเทศและมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด ส่วนประเด็นที่รัฐบาลกำหนดเปิดให้ดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนั้น ส่วนตัวไม่เห็นด้วย อยากให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน

- นายกรดร โรจนเสถียร นายกสมภาคสภาไทย ในฐานะประธานภาคเอกชนของโครงการหัวหิน ริชาร์จ กล่าวว่า ขณะนี้ภาคเอกชนเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังรอความชัดเจนของระบบไทยแลนด์ พาส (Thailand Pass) ผ่านเว็บไซต์ [www.tp.consular.go.th](http://www.tp.consular.go.th) แทนการยื่นขอใบอนุญาตขอเดินทางเข้าราชอาณาจักร (ซีโออี) จากก.การต่างประเทศ ซึ่งจะเปิดระบบก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ภาคเอกชนจึงขอร้องว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามาผ่านระบบการจองดังกล่าวจะราบรื่นหรือมีขั้นตอนใดต้องปรับแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

- นายธนศักดิ์ ฝั่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจ้าง น.ส.ลลิตา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK และแอนเดรีย โบเชลลี นักร้องโอเปร่าชาวอิตาลี มาเป็นศิลปินเคาต์ดาวน์ 2022 ที่จังหวัดภูเก็ตนั้น เป็นสิ่งที่สนับสนุน เพราะจะทำให้คนทั่วโลกจะได้รู้จักภูเก็ตและรู้จักประเทศไทยมากขึ้น การใช้งบประมาณว่าจ้าง 100 กว่าล้านบาท ถือว่าคุ้มค่า คาดว่าจะมีคนเข้ามาในงานนี้ประมาณ 4,000-5,000 คน เป็นรายได้ในช่วงเคาต์ดาวน์ สิ่งที่ควรคำนึงคือ ความปลอดภัยของศิลปิน ความพร้อมของคนมาชมคอนเสิร์ต ทางจังหวัดต้องทำงานหนักรับมือไม่ให้เกิดปัญหา

## 2. สายพันธุ์เดลตา พลัส

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ สยามรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, คมชัดลึก, ประชาชาติ, เดลินิวส์, pptvhd, innnews, infoquest, thaipbs, nationtv, topnews, amarintv, tnnthailand, one31 สำนักข่าวไทย, สวท., ทีวีทุกช่อง)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์เดลตา พลัส (AY.1) ซึ่งเป็นผู้ป่วยใน จ.กำแพงเพชร 1 ราย เดินทางมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเข้ารับรักษาตัวในรพ.สนาม รักษาหายแล้ว และยังไม่พบการแพร่ระบาด รวมทั้งยังไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา พลัส (AY.4.2) ที่พบเพิ่มขึ้นในอังกฤษ ส่วนการกลายพันธุ์ ขณะนี้พบสายพันธุ์อัลฟา พลัส (E484K) ในไทย 18 ราย ใน จ.เชียงใหม่ 2 ราย เป็นผู้ต้องขัง และจ.จันทบุรีและตราด 16 ราย โดยเป็นคนไทย 4 ราย แรงงานชาวกัมพูชา 12 ราย และอยู่ระหว่างประสานในพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติม โดยสายพันธุ์อัลฟา พลัสพบวาระบาดมากในกัมพูชา

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสถือเป็นเรื่องปกติ แต่หากอาการไม่รุนแรง หรือติดต่อกันได้ง่ายขึ้น หรือดีดื้อยา ก็ยังไม่จัดเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่มีนัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังแต่อย่างใด ขอยืนยันว่าประเทศไทยมีการเฝ้าระวังติดตามเชื้อโควิดกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการปกปิดข้อมูล ซึ่งขณะนี้ยังไม่เชื่อที่มีนัยสำคัญ ที่จะทำให้เกิดการระบาดหนักจนถึงขั้นต้องทบทวนการเปิดประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ สยามรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, thansettakij, innnews, workpointtoday,)

- พล.อ.สุพจน์ มาลาณีย์ เลขาธิการ สมช. ประชุม ศปก.ศบค. สั่งการให้เตรียมความพร้อมรับมือหลังพบการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาพลัส ใน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้มอบหมายให้คณะทำงานไปหารายละเอียดเพิ่มเติม เชื่อว่าในวันที่ 27 ต.ค. จะได้ข้อยุติ ซึ่งขณะนี้สธ. ยังไม่มีการกำหนดแนวทางเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้เตรียมแผนรองรับการเปิดประเทศ รวมไปถึงการผ่อนคลายเป็นเพิ่มเติมที่จำเป็นและเหมาะสม ส่วนปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมากถึงวันละร้อยกว่าคน โดยเฉพาะจากบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ที่ประชุม ศปก.ศบค. ย้ำหน่วยงานด้านความมั่นคง ให้เพิ่มความเข้มงวด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผจก.,)

- พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. เผยถึงกรณีพบเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์เดลตาพลัส ในไทยว่า การระบาดจะหยุดได้ ถ้าทุกคนป้องกันตัวเอง เข้ารับฉีดวัคซีน ลดการพบเจอคนโดยไม่จำเป็น ลดการเคลื่อนไหวก็จะหยุดยั้งได้ ถ้ามีการป้องกันที่ดีก็จะทำให้การระบาดลดลง ส่วนการเลือกตั้ง อบต. ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเป็นผู้กำหนด กฎเกณฑ์การเลือกตั้ง ซึ่งกกต.จังหวัดกำลังติดตามสถานการณ์ และต้องมีการประเมินภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (topnews,)

- ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ระบุว่า การพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาพลัสในไทย 1-2 ราย ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เพราะสายพันธุ์เดลตาพลัสไม่ใช่สายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วง ยังไม่มีหลักฐานว่า

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

แพร่กระจายเร็วขึ้น หรือรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลต้าเดิม จึงหมายความว่าวัคซีนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันกับสายพันธุ์เดลต้าได้ เพราะฉะนั้นวัคซีนที่มีอยู่ รวมถึงมาตรการเฝ้าระวัง สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทุกสายพันธุ์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ)

- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว ระบุเดลตาพลัสแพร่รวดเร็วขึ้น 15% เมื่อเทียบกับไวรัสสายพันธุ์เดลตา จึงสมควรจะต้องระมัดระวัง ยังไม่ต้องตระหนก จะต้องรอรายงานผลการศึกษาไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาพลัสของประเทศอังกฤษ ที่คาดว่าจะออกมาใน 1-2 สัปดาห์นี้ จะเป็นอย่างไร ถ้าผลการรายงานไม่พบว่าคือวัคซีนและก่อโรครุนแรงก็ถือว่าจบไป

### 3. ฉีดวัคซีนนักเรียนเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (js100,)

- นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกทม. กล่าวว่า การฉีดวัคซีนแก่ นร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเด็กเข้ารับการฉีดตามความสมัครใจของผู้ปกครองและตัวเด็กเอง และยังไม่มีการใดมีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนดังกล่าว สำหรับการฉีดวัคซีนให้ นร.มัธยมต้น กทม.ฉีดเข็มที่ 1 ให้ นร.ไปแล้วกว่า 30,000 คน ตั้งแต่วันที่ 18-20 ต.ค. ขณะที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีมติเห็นชอบฉีดเข็ม 2 ให้เด็กชายอายุ 12-16 ปีลงมาได้ ซึ่งตรงกับการอนุญาตของ อย.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ)

- ที่โรงเรียนปรางจินดา อ.เมืองปราจีนบุรี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 นางกนกวรรณ กล่าวว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 85% ยืนยันว่าเปิดการเรียนการสอนได้ แต่รูปแบบจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมโรค กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมร่วมกันออกแบบแนวทางประเมินถึงความปลอดภัยถึงชีวิตของเด็กนักเรียน จะเป็นรูปแบบเรียนออนไลน์ก่อน และประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆ ตอนนี้ได้มองไปถึงผู้ซึ่รับ-ส่งนักเรียน และผู้ปกครองว่าควรได้รับการฉีดวัคซีนด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน)

- สพฐ. ได้ออกแนวปฏิบัติเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน โดยให้โรงเรียนดูองค์ประกอบ 6 ประการ ดังนี้ 1.ประเมินตนเองในระบบ Thai Dtop Covid Plus (TSC+) ผ่านระดับสีเขียว จึงยื่นขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On Site 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับวัคซีนมากกว่า 85% 3.นักเรียน และผู้ปกครอง ต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด 4.สถานศึกษานำผลการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการ กพฐ.เห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเรียน 5.เมื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติให้เปิดเรียน สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและ 6 มาตรการเสริม อาทิ คือ Self-care ดูแลเอาใจใส่ ปฏิบัติ มีวินัย รับผิดชอบตนเอง และ 6.สถานศึกษารายงานผลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น สรุปคือ สพฐ.จะไม่ยึดจังหวัดเป็นฐาน แต่ใช้พื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน อำเภอ เป็นฐานในการพิจารณาเปิดเรียน On Site ดังนั้น ใน 1 จังหวัด ไม่จำเป็นต้องเปิดพร้อมกันในทุกโรงเรียน ซึ่งในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะแถลงความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 มีรายละเอียดมาตรการต่างๆ และจำนวนโรงเรียนที่มีความพร้อมเปิด On Site ในวันที่ 1 พฤศจิกายน

### 4. วัคซีนโควิด 19 ในเด็ก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผจก., tnnthailand, mthai,)

- บ.โมเดอร์นาออกแถลงการณ์ว่า การฉีดวัคซีนสไปค์แวกซ์ที่พัฒนาโดยโมเดอร์นา สามารถกระตุ้นแอนติบอดีที่ยังการเพิ่มจำนวนของไวรัสแก่เด็กวัย 6-11 ปี ในระดับที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย และเตรียมนำเสนอข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสหรัฐฯ เพื่อขอให้มีการพิจารณารับรองเป็นกรณีฉุกเฉินต่อไป ทั้งนี้ โมเดอร์นาอ้างอิงผลการทดสอบทางคลินิกระยะที่สอง ปรากฏผลข้างเคียง คือ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีไข้ และเจ็บบริเวณที่ฉีด โดยไม่ได้ระบุถึงการเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบพลันหรือไม่

### 5. เดินหน้าวิจัยโมลนูพิราเวียร์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (topnews,)

- นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวถึงการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ว่า ตอนนี้ผลิตได้ถึงเดือนละ 160 ล้านเม็ด และยังมียาที่ส่งให้สธ.ทุกวันอีกราว 13 ล้านเม็ด โดยรวมมียาที่ผลิตค้างไว้ ที่เหลือจากการนำเข้า ที่ผลิตไปแล้วยังไม่ปล่อยออกเกือบๆ 100 ล้านเม็ด นอกจากนี้ภ.ยังมีวัตถุดิบที่นำมาผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ได้อีก 60 ล้านเม็ด คาดว่าใช้ดูแลผู้ป่วยไปได้อีกนานถึง 6 เดือน ส่วนยาโมลนูพิราเวียร์ ขณะนี้เริ่มตั้งโครงการศึกษาวิจัยทดลองผลิต กฎหมายไทยการทำยาสามัญขึ้นมาก็ต้องมียาต้นแบบใกล้เคียงกัน อย่างน้อยต้องใช้เวลา 3 เดือน จากนั้นก็ต้องยื่นขึ้นทะเบียน ประมาณกลางปีหน้าหรือปลายปีหน้าจึงได้ใช้

### 6. นศ.ฉีดวัคซีนไขว้ถูกตัดขาดชีวิตแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ ,มติชน ผู้จัดการ สยามรัฐ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ ,มติชน ผู้จัดการone31)

- จากกรณี “น้องเกต” น.ส.เกตน์สิริ กองแก้ว อายุ 20 ปี ชาวตำบลเกาะปันหยี อ.เมืองพังงา นศ.สาขาวิชาการปกครอง

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

ท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนพังงา ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ 2 สูตรไขว้ แล้วเกิดไม่สบาย เข้ารักษาที่ รพ.พังงา และถูกส่งไปรักษาต่อที่ รพ.สงขลานครินทร์ แพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากเส้นเลือดแดงขา 2 ข้างอุดตันฉับพลันและตัดขาซ้ายเหนือเข่าไป 1 ข้าง ต่อมาเมื่อเข้าวันที่ 25 ต.ค. ได้เสียชีวิต ญาตินำศพกลับมาทำพิธีทางศาสนาอิสลามที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ สาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นแพทย์ลงความเห็นว่าเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองแตกเฉียบพลัน ซึ่ง สปสช.ได้มอบเงินเยียวยาผลกระทบจากการรับวัคซีนจำนวน 400,000 บาท

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(สยามรัฐ)

- นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สปสช. และคณะลงพื้นที่เยี่ยม นายล้วน เขียวพัก วัย 84 ปี ที่ได้รับผลกระทบอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นผู้ป่วยติดเตียง คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องอุทธรณ์ ได้พิจารณาวินิจฉัยคำร้องจัดเป็นความเสียหายประเภทเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต จึงวินิจฉัยให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 400,000 บาท นอกจากนั้นยังไปเยี่ยมเยียนคุณป้าทองใบ ดาวลอย อายุ 75 ปี เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้คุณตาแล้ว และไปฉีดวัคซีนในเวลาใกล้เคียงกันจนเดินไม่ได้ ซึ่งพบว่าคุณป้าทองใบมีอาการดีขึ้นลุกขึ้นนั่งเองได้

### 7. คุณเข้มนักโทษหลังติดเชื้อเพียบ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ ผู้จัดการ)

- พ.ต.ท.วรชัย อารักษ์รัฐ ผบ.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ผลการตรวจนักโทษแดน 6 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ที่มีนักโทษกว่า 1,600 ราย พบติดเชื้อ 396 ราย จากการประเมินของเจ้าหน้าที่ระบาศาวิชา พบมีแนวโน้มจะติดเชื้อทั้งแดน เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อยู่รวมกัน ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ส่งผู้มีอาการหนักไปรักษา ยังสถานพยาบาล และเรือนจำมีแผนในการป้องกันควบคุมโรค มีการจำกัดพื้นที่แยกส่วนของผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เข้าสู่กระบวนการรักษา นอกจากนี้ยังเร่งคัดกรองเจ้าหน้าที่ทุกคน นักโทษแดนอื่นๆ เบื้องต้นยังไม่พบมีการติดเชื้อเพิ่ม ส่วนสาเหตุการระบาดยังไม่ทราบแน่ชัด แต่การเข้าออกในพื้นที่มีเพียงนักโทษและเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ)

- ที่ จ.สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ รวบรวม 5 ผู้ต้องขังคดียาเสพติดและคดีลักทรัพย์ ที่จังหวัดขังแล้วมุดรั้วเรือนจำหลบหนีเข้าป่า ทั้งหมดให้การถึงสาเหตุที่หนี เนื่องจากกลัวติดโควิดจากผู้ต้องขังในเรือนจำ ที่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อมากถึง 1,298 คน เป็นนักโทษ 1,295 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน

### 8. รายงานการระบาดและคลัสเตอร์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ มติชน) เว็บไซต์(

- สถานการณ์โควิดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,810 คน พบผู้ติดเชื้อ จ.ปัตตานี 621 คน จ.สงขลา 620 คน จ.นราธิวาส 322 คน และ จ.นราธิวาส 247 คน

- **จ.นครราชสีมา** ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ติดเชื้อโควิด-19 จากผู้ต้องขังต่างด้าวที่ตำรวจ ตม. นครราชสีมา นำมาฝากกักตัวที่ห้องควบคุม สภ.เมือง นครราชสีมา รอผลักดันกลับประเทศ ต่อมาเกิดการตรวจ ATK ให้ตำรวจและผู้ต้องขังกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวม 61 ราย พบผลบวก 30 ราย เป็นผู้ต้องขัง 26 ราย

- **จ.บึงกาฬ** พบ 3 คลัสเตอร์ใหญ่ๆ ได้แก่ 1.คลัสเตอร์งานศพ ที่บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ 2.คลัสเตอร์บ้านสายปัญญา ต.เซกา อ.เซกา ที่มีการปิดหมู่บ้าน คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเปิดหมู่บ้านได้ในปลายเดือน ต.ค. 3.คลัสเตอร์บ้านโพธิ์น้อย ต.ท่ากุดแดง อ.เซกา จะเปิดหมู่บ้านได้ต้นเดือน พ.ย. โดยจะเร่งฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนให้ทันก่อนเปิดเทอม 1 พ.ย

### มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., mcot, newtv,)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กท. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 ที่ประเทศบรูไน ผ่านระบบการประชุมทางไกลว่า ภูมิภาคจะต้องร่วมมือกันแก้ไขเรื่องการแพร่ระบาดและผลกระทบของโควิด อาเซียนควรให้ความสำคัญ 3 ประการ คือ 1. ต้องดำเนินการตามข้อริเริ่มในกรอบอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด 19 ให้มีประสิทธิภาพ ยินดีที่มีความคืบหน้ากรณีเงินจากกองทุนอาเซียนจัดซื้อวัคซีน และหวังว่าประเทศสมาชิกจะได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยเร็ว ทั้งนี้ ไทยได้แจ้งรายการสิ่งของที่บริจาคแก่คลังสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์อาเซียนแล้ว 2. ควรเริ่มเปิดภูมิภาคและส่งเสริมการเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างปลอดภัย และควรจัดทำแนวทางการรับรองวัคซีนระหว่างกัน 3. โควิด 19 และภัยธรรมชาติอื่น ๆ สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนของแนวทางการพัฒนาในปัจจุบันที่เน้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยละเลยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงถึงเวลาที่จะต้องปรับกระบวนการทัศน์ในการใช้ชีวิตทุกด้าน วาระสีเขียวของอาเซียน ควรเป็นแนวทางของภูมิภาคในอนาคต

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผจก., ch7, topnews, infoquest, thejournalistclub,)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ได้สั่งการฝ่ายความมั่นคง คุณเข้มนักโทษผู้ถูกลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองตามแนวชายแดน หลังพบการรายงานจากทหารชุดเฉพาะกิจลาดหญ้า จับกุมแรงงานที่ลักลอบเข้าเมือง

## ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

รวมกันมากถึง 189 คนภายในวันเดียว บริเวณชายแดนอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จึงกำชับให้หน่วยงานฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ที่สำคัญคือต้องดำเนินการสืบหาผู้อยู่เบื้องหลังที่เป็นนายหน้าในการจัดหาแรงงานด้วย เพราะเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ และอาจเป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ)

- นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ที่ผ่านมา สธ.ได้นำเสนอแนวทางปรับมาตรการด้านสังคมภายในประเทศ ผ่านที่ประชุม ศบค. และได้เห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ เพื่อผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสัมมนา การจัดศูนย์แสดงสินค้า นิทรรศการ ในห้างและนอกห้าง โดยแบ่งเป็นช่วงระยะเวลา เพื่อทยอยเปิดกิจการ คือ ช่วงแรกวันที่ 16-31 ต.ค. 64 เป็นการนำร่องจัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 500 คน ระยะที่ 2 วันที่ 1-30 พ.ย. 64 จัดประชุม งานมหกรรมกีฬา และงานแสดงสินค้า จัดการชิมอาหาร ทั้งนี้ ไม่เกิน 500 คนระยะที่ 3 วันที่ 1- 31 ธ.ค. 64 จัดงานประเพณี งานแสดงสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างและนอกห้าง และชิมอาหารได้ไม่เกิน 1,000 คน และระยะที่ 4 วันที่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป สามารถจัดกิจกรรมได้ตามสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและรองรับการเปิดประเทศ เพื่อให้คนไทยสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศโควิด 19 ระหว่าง สปสช. กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปสช. กับ กรมวิทย์ฯ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กำหนดมาตรการบริหารจัดการให้ตรงกับความเสี่ยงของปัญหา วางมาตรการป้องกันควบคุมโรค สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลทั้งในหน่วยบริการหรือกักตัวที่บ้าน และชุมชน รวมถึงการนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไปจัดทำรายงานสรุปข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทันเวลา ประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน,)

- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผยว่า แม้การระบาดของโควิด 19 ใน จ.อยุธยา จะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่เมื่อเกิดน้ำท่วม กลายเป็นว่าการตรวจด้วย ATK มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถอยู่บ้านได้ ประชาชนต้องอพยพออกมาอยู่รวมกัน จึงเสี่ยงต่อการระบาดเป็นคลัสเตอร์ ถ้าใครเป็นขึ้นมาจะยุ่งมาก อสม.ในพื้นที่จึงทำงานเชิงรุกในการเอา ATK ไปให้กับประชาชนที่ต้องมาอยู่รวมกันเพื่อตรวจให้มั่นใจมากขึ้นว่าปลอดภัย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวว่า ขณะนี้ตัวเลขผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในเกาะสมุยไปแล้ว ร้อยละ 90 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศของรัฐบาล

-ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กทม. เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริหารจัดการการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Command Center) ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นคณะทำงานด้านต่างๆ และทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**โครงการพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศโควิด 19**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่าง สปสช. กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กำหนดมาตรการบริหารจัดการให้ตรงกับความเสี่ยงของปัญหา วางมาตรการป้องกันควบคุมโรค สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล รวมถึงการนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไปจัดทำรายงานสรุปข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

**น้ำท่วม**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า,prd)

- กอนช.เตือน 15 จังหวัด ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ราชบุรี ระนอง พังงา ตรัง สตูล สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา เสี่ยงน้ำหลาก ล้นตลิ่งและดินถล่ม 28 ต.ค.-3 พ.ย.นี้

- ด้าน ปภ. แจ้งเตือนภัยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง 16 จังหวัดใน 3 ภาค ได้แก่ จ.ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูง ส่วนสุพรรณฯ น้ำท่าจีนเอ่อล้นท่วม 3 อำเภอ ขณะที่นครราชสีมา ลำน้ำมูลทะลัก ชาวโนนสูงนับพันจมบาดาล ชลประทานเผยอ่างเก็บน้ำยังพร่องน้ำ แจ้งชาวบ้านอพยพ-ยกของขึ้นที่สูง

- ด้าน นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นพ.สสจ.สุพรรณบุรี และผู้บริหาร ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต. ในเขตอ.สองพี่น้อง ที่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประสบปัญหา น้ำท่วม จำนวน 7 แห่ง เช่น รพ.สต.ต้นตาล รพ.สต.บ้านบางเกีลัด ทีมหมอ พยาบาล และชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรไปรักษาผู้ป่วยตามบ้าน และบางจุดที่น้ำสูงต้องเดินลุยน้ำเข้ามาใช้บริการ ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.สมยศ ศรีจารณีย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งมอบสิ่งของบริจาคกล่องพลังใจจากธ.กรุงไทยแก่ประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมลงเรือไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยมีการส่งทีมออกไปดูแลสุขภาพประชาชน ออกตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK ให้ตามบ้านอีกด้วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., pptvhd3, bangkokbiznews, chiangmainews, thejournalistclub, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ชวนทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด พร้อมแนะนำ 3 ขั้นตอน คือ 1) ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์พรมน้ำพอชื้น ๆ เช็ดบนพื้นผิวไปในทางเดียวกัน และทิ้งกระดาษที่ใช้แล้วในถังขยะที่ปิดมิดชิด 2) ใช้กระดาษทิชชูหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำผสมสบู่เช็ดซ้ำในจุดเดิม และ 3) ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อราหรือแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 60-90% เช็ดทำความสะอาดอีกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อรา หลังจากล้างทำความสะอาดบ้าน ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทันที</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)</p> <p>- นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนในช่วงฤดูฝน ในหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วม อาจมีสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมาหลบซ่อนในบ้าน ขอให้ประชาชนระมัดระวังและสำรวจมุมอับรอบบ้านเป็นประจำ ตรวจสอบเสื้อผ้าก่อนสวมใส่ จัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ หากพบสัตว์มีพิษควรตั้งสติให้ดีและขอความช่วยเหลือจากผู้ชำนาญ</p>	
<p><b>สตรีวัยทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ วัยทองเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากระดับฮอร์โมนเพศที่ลดลง ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมสูงและไขมันต่ำ งดสูบบุหรี่ ลดการดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ฝึกการควบคุมอารมณ์ให้มีความคิดเชิงบวก และตรวจร่างกายปีละ 1 ครั้ง หากรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยทองมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ควรไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาพูดคุย และรับการรักษาต่อไป</p>	
<p><b>ตรวจสอบการเสียชีวิตทารกแรกเกิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, สยามรัฐ, มติชน, bangkokbiznews, thaipbs, ch7, newtv, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. สั่งการเจ้าหน้าที่เร่งสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดใน รพ.เอกชน ย่านพญาไท หลังญาติร้องเรียนว่า รพ. ไม่มีคำชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิต เบื้องต้นเตรียมส่งข้อมูลที่ได้เข้าสภาวิชาชีพตรวจสอบมาตรฐานการรักษา ก่อนเชิญทุกฝ่ายมาให้อัยการเพื่อความเป็นธรรม ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการของสถานพยาบาลเอกชน สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรม สบส. 1426</p>	
<p><b>แรงงานต่างด้าว ลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เนชั่น, news.ch7)</p> <p>- กองกำลังสุรสีห์ ร่วมกับชุดปฏิบัติการกองกำลัง (กกล.) สุรสีห์, กองร้อยเคลื่อนที่เร็ว กกล.สุรสีห์, มว.ปชต., ร้อย.ตชด.136, สภ.ไทรโยค, ฝ่ายปกครอง อ.ไทรโยค และสาธารณสุข จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย จำนวน 260 คน พร้อมผู้นำพา 2 คน และรถยนต์ 1 คัน จากการซักถามได้ข้อมูลว่าเสียค่าใช้จ่ายรายละ 18,000 - 23,000 บาท เดินทางมาจาก จ.ทวาย, จ.เมะละไย, จ.ย่างกุ้ง, จ.พะโค, จ.ยะไข่ และจ.เนปิดอ โดยจะเข้าไปทำงานที่ จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม, จ.ชลบุรี, จ.ราชบุรี, จ.อยุธยา และ จ.สมุทรปราการ ตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้น ไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และนำตัวส่ง สภ.ไทรโยค เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	-
<p><b>เพกนิวส์สรรพคุณเกินจริง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Sanook</p> <p>- หมอแล็บแพนด้า หรือ นายภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง โปสต์ภาพพร้อมข้อความในเฟซบุ๊ก หลังมีการแชร์ข้อมูลปลอม เป็นภาพขวดเครื่องดื่มชูกำลัง กับน้ำอัดลมยี่ห้อดัง พร้อมเขียนข้อความว่า "ผู้หญิงเขารู้กัน" อ้างสรรพคุณว่า หากดื่มเครื่องดื่มนี้ผสมกันจะทำให้แท้งลูกได้เองและประจำเดือนมา ใช้เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยโปสต์นี้ถูกแชร์ว่อนในหมู่วัยรุ่น และแอปฯ TikTok ร้อนถึงหมอแล็บฯ ต้องออกมาโพสต์ชี้แจงว่า "กินได้กับ M-150 ไม่ได้ช่วยทำให้แท้งนะครับ โอ้ยยย จากที่ผมฝังตัวในดึกต่อกमानานทำให้รู้ว่า เราต้องให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาของวัยรุ่นไทยให้มากกว่านี้นะครับ ไม่งั้นคุณแม่วัยรุ่นจะมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกแน่ๆคับ"</p>	-
<p><b>โรคติดต่อหน้าหนาว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, bangkokbiznews, tnn, newtv, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนภัย 4 โรคติดต่อ 1 ภัยสุขภาพช่วงหน้าหนาว ดังนี้ 1.โรคติดต่อ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระบบทางเดินหายใจ (โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ) 2.โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ(โรคอุจจาระร่วง) 3.โรคติดต่อที่สำคัญอื่นๆ ในช่วงฤดูหนาว (โรคหัด) 4.ภัยสุขภาพ (การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องจากภาวะอากาศหนาว) โดยได้จัดทำประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพไปยัง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเตรียมภารกิจในการดูแลประชาชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>	